



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์

ที่ ๒๖๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บรักษากุญแจ และดูแลสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน
กระสุนปืนคงคลังของทางราชการ

เพื่อเป็นการป้องกันการชำรุด สูญหาย ของอาวุธปืนทางราชการ อันอาจเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือโดยเจตนาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของทางราชการของ สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

๑. พันตำรวจตรี กริชเพชร บำรุงบ้านทุ่ง ตำแหน่ง สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาล
ประจักษ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลสถานที่จัดเก็บอาวุธปืน กระสุนปืนคงคลัง ของสถานี
ตำรวจนครบาลประจักษ์

๒. สิบตำรวจโท สามารถ ชุมคง ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจ
นครบาลประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลสถานที่จัดเก็บ
อาวุธปืน กระสุนปืนคงคลัง ของสถานีตำรวจนครบาลประจักษ์

โดยมอบหมายให้ พันตำรวจโท ชัยนาม นักร้อง ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์ เป็นผู้ดูแล ควบคุมการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง หากมีปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(สัญญา อุบลวิรัตน์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์

ที่ ๒๗๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการในการปิด-เปิด สถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ของทางราชการ

ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ว๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กำชับการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการโดยให้หน่วยที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความควบคุม จะต้องจัดทำสถานที่เก็บอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนให้เป็นสัดส่วน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยต้องกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่การเก็บรักษาอาวุธ และกำหนดมาตรการในการ ปิด-เปิด โดยให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนมีอำนาจในการสั่งให้ ปิด-เปิด สถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการ และให้จัดทำบันทึกการดำเนินการทุกครั้ง นั้น

สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์ จึงออกมาตรการในการ ปิด-เปิด สถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนของทางราชการดังนี้

๑. จัดเวรยาม ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของทางราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. ควบคุมการเก็บรักษาการเบิกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยแยกตามประเภท

๓. ให้มีการเบิกจ่ายและส่งคืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของทางราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ในวันทำการ โดยให้จัดทำบันทึกการดำเนินการทุกครั้ง

โดยมอบหมายให้ พันตำรวจตรี กริชเพชร บำรุงบ้านทุ่งม สारวตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(สัญญา อุบลวิรัตน์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์

ที่ ๒๗๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน ของทางราชการ

ตามหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ว ๔๔ ลง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องกำชับการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน ของทางราชการ เนื่องจาก ปรากฏว่าอาวุธปืนของทางราชการ ข้ำรูดและเสียหาย เกิดจากความประมาท เลินเล่อหรือโดยเจตนาของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของทางราชการเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ (เดิม) บทที่ ๑๑ เรื่องการควบคุมพัสดุ โดยให้ควบคุมกวดขัน กำชับการเบิกจ่าย การนำไปใช้ การดูแลรักษา และอาวุธปืนของทางราชการตำรวจในปกครองบังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ และเมื่อพบว่าข้าราชการ ตำรวจใน ปกครอง มีการกระทำความผิดระเบียบฯ เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง กรมตำรวจ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ จะต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๑. การเบิกจ่ายอาวุธปืนของหลวงทุกชนิดให้แก่ข้าราชการตำรวจไปใช้ในราชการ ให้จ่ายได้ เฉพาะที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราว ห้ามมิให้จ่ายประจำตัวเป็นอันขาด เมื่อหมด หน้าที่และกลับ มาถึงสถานีตำรวจแล้วต้องเรียกส่งคืนเก็บทันที จะเก็บรักษาไว้บ้านพัก หรือติดตัวไว้ไม่ได้ ยกเว้นอาวุธปืนพกให้จ่าย ประจำตัวให้กับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้จ่ายประจำตัวเป็นการประจำได้ โดยจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดอาวุธปืนให้เป็นไปตาม ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการ รักษาอาวุธปืน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เรียกตรวจ เป็นประจำและต้องเอาใจใส่ตรวจสอบความประพฤติของ ผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดมี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน มีหนี้สินล้น พันตัว หรือมีจิตใจไม่ปกติเสี่ยงต่อการนำ อาวุธปืนไปใช้ในทางเสียหายต้องเรียกคืนทันที

๒. การเบิกจ่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการทุกครั้ง ผู้เบิกจะต้องจัดทำหนังสือขอ อนุมัติ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หน่วยผู้จ่ายต้องสำเนาหลักฐานการจ่ายอาวุธปืนแต่ละกระบอกให้ผู้ เบิกใช้แสดงการ ครอบครองอาวุธปืน โดยให้ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้มี การตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ จัดเก็บยุทธภัณฑ์อาวุธปืน ให้เป็นปัจจุบัน

๓. ให้ข้าราชการตำรวจผู้เบิกอาวุธปืน นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมาให้ฝ่ายธุรการ ตรวจสอบ ทุกวันที่ ๑ ของทุกเดือน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(สัญญา อุบลวิรัตน์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลประจักษ์